



40 Năm sau ngày Miền Nam VN rơi vào tay Cộng Sản: 30-04-1975

Ba mẹ chỉ có một di sản nhỏ là tâm thư này, ước mong các con đọc hết.

Các con thân yêu,

Tháng 4 năm 2015 là tròn 40 năm xa quê hương. Ba Mẹ nay đã thuộc giai cấp “công dân trưởng lão, senior citizen”, nhờ vậy mà ba mẹ có giờ để viết thư nói cùng các con lý do chúng ta có mặt nơi xứ này, đồng thời tóm tắt vài ý chính mà ba mẹ muốn gửi đến các con.

40 năm trước, riêng tại Mỹ và 1 số quốc gia không cộng sản, trong lúc họ thiết lập các trại đón và giúp nuôi người tỵ nạn cộng sản, thì CSVN thiết lập các trại “cải tạo”, tập trung những thành phần từng chiến đấu chống họ để giam cầm hàng chục năm, bỏ đói, hành hạ vật chất cùng tinh thần. Các con lúc đó rất nhỏ và ngây thơ, ba mẹ rất may mắn thoát đến được miền đất Tự Do.

Các con thân yêu, ba mẹ muốn các con luôn nhớ rằng: Trước tiên là cảm ơn Thượng Đế đã che chở và cho gia đình chúng ta có những gì chúng ta có hôm nay. Hành trình tỵ nạn cộng sản tìm tự do, chúng ta đã bỏ lại rất nhiều thứ, nhưng từ khi mới đến chúng ta được an ủi, cứu mang giúp đỡ bởi dân cư và chính phủ của quốc gia này. Kế tiếp là ba mẹ cần đặc biệt cảm ơn các ân nhân, nhân dân và đất nước này. Vì vậy ba mẹ mong các con cùng con cháu các con hãy góp sức làm cho đất nước này tươi đẹp, giàu mạnh hơn để đền đáp phần nào cái ơn đó.

Các con cần hiểu rõ và giải thích cho các cháu biết lý do nào gia đình chúng ta có mặt ở đây cùng với mấy trăm ngàn gia đình Việt khác. Đơn giản, ba mẹ không muốn sống dưới chế độ cộng sản, và vì ba mẹ biết chắc sẽ mất các quyền căn bản của con người nếu phải sống trong chế độ độc tài. Hơn thế nữa, ba mẹ không muốn các con phải lượm củi nấu ăn, rất nhiều kẻ ăn xin, hoặc trẻ em đi khắp phố phường bán vé số nuôi thân hoặc cha mẹ già; sau 40 năm sau chiến tranh những cảnh này hiện vẫn còn diễn ra trong xã hội VN. Các cháu của ba mẹ được sống trong xã hội dân chủ, tự do từ lúc sinh ra nên không thể tưởng tượng nổi tính đối trá và các thủ đoạn của Cộng sản. Các cháu sẽ khó có thể tin được tại sao con người đối với nhau tàn ác như vậy (có thể cho các cháu coi phim "Journey from the Fall-Vượt Sóng", do Trần Hàm đạo diễn, chiếu 30-4-2005), và phim “Last Days in Vietnam”, được đề cử giải Oscar 2015. Cộng sản hành động rất ác độc (phim mới ra mắt “Ride the Thunder” 3-2015 cho dịp Ngày Quốc Hận, thứ 40), chúng tuyên truyền rất khéo và che đậy rất giỏi! Vì thế các con phải giải thích với nhiều bằng chứng cho các cháu hiểu, không phải để hận thù mà để biết sự thật.

Viết về chiến tranh Việt Nam nhiều sách và tác giả lắm, có cả phim ảnh như đã nêu trên, nhưng trung thực thì không được bao nhiêu. Cho nên, ba mẹ ân cần dặn các con và nhất là các cháu rằng khi đọc tài liệu, sách vở và phim ảnh về Việt Nam thế kỷ 20, đầu thế kỷ 21, dù là của tác giả nào, kể cả Âu-Mỹ, cũng phải hết sức thận trọng. Các con chỉ cần khách quan và suy luận thông minh đơn giản, tự truy cứu, nhất là dựa vào các báo cáo của Ủy Ban Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc để biết sự thật. Tháng 2, 2015, Hội Đồng Nhân Quyền LHQ báo cáo về những vi phạm trầm trọng về Nhân Quyền của chính quyền Việt Nam. Chúng ta cần biết sự thật sau cái mặt nạ để không thiên vị khi nhận định tình hình của quê hương và dân tộc.

Tóm kết trên là lý do chính của nhiều hành trình tìm Tự Do, kể từ sau 30/4/75, nhiều chục ngàn người chết khi vượt biển, tìm sống trong cái chết. Gia đình chúng ta thật rất may mắn!

Các con cũng biết ba mẹ đã về thăm Việt Nam, nhưng cũng có một số ít người chưa đi vì sức khoẻ hoặc các lý do chính trị khác. Nhiều người đã về thăm quê hương với những lý do khác nhau, mỗi người một mục đích, một cách nhìn. Về để chăm sóc cha mẹ yếu, thăm nuôi người thân, sửa sang phần mộ tổ tiên, giảng dạy sinh viên, để nhìn lại quê hương, những điều ấy là chính đáng. Về để cứu trợ nạn nhân của các thiên tai hay giúp đỡ đồng bào nghèo túng mà không vì danh vì lợi, cũng là việc tốt. Nhưng về để ăn chơi, du lịch rẻ tiền, mưu cầu

đanh lợi, tìm kiếm vài tấm bằng khen của một chính quyền độc tài, thì không nên. Nếu cần phải gửi tiền về giúp gia đình thì nên, nhưng nếu không có lý do chính đáng thì cần xét lại. Mỗi năm người Việt hải ngoại gửi về trên dưới 10 tỷ Mỹ Kim đủ để nuôi sông đảng CSVN tiếp tục độc đoán cai trị dân lành. Các con nên xét lại vấn đề này. Nếu sau này, khi nước nhà thay đổi thật sự, có các quyền của người dân, quyền tự do tín ngưỡng, ngôn luận, có bầu cử dân chủ v.v...khi không còn chế độ độc tài như hiện tại, các con sẽ có thể đưa các cháu về giúp xây dựng quê hương.

Sau đây ba mẹ tóm nhanh về hiện tình trong nước.

Nhiều năm nay đã có rất nhiều nhân vật của chính Nhà Cầm Quyền CS lên tiếng khuyến cáo về tệ trạng xã hội, hệ thống Giáo Dục, phương thức điều hành thương mại bằng hối lộ v.v...vẫn không có 1 phương diện nào thay đổi. Mới đây nhất, một Dân Biểu Quốc Hội Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tên **Trương Trọng Nghĩa** (truy cập Youtube), trong bài thuyết trình tại phiên nhóm Quốc Hội ngày 31/10/14, ông này phơi bày nhiều sự thật về tệ trạng kinh tế và tham nhũng của chế độ hiện tại, cũng như khuyến cáo những giao thương “lệ thuộc” vào TQ và nhất là mối nguy cơ xâm lăng của TQ.

Hiểm họa chính của Thế Kỷ tới: Đó là Trung Cộng (TC), tức Cộng Hòa Nhân Dân Trung Quốc “TQ”, với nhiều sản phẩm độc hại (*sách “Death by China” của Peter Navarro, chuyển Việt ngữ “Chết bởi TQ” do bà Trần Diệu Chân thực hiện; những tổ giặc của Bà Diane Sawyers, cựu Xương Ngôn Viên đài TV ABC*) tràn ngập thị trường thế giới. Tin tức đầu năm 2015, Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết TQ đã từng ăn cắp nhiều tài liệu trí tuệ, xâm nhập hệ thống điện toán của rất nhiều công ty lớn của Mỹ. Chúng ta biết rõ TC muốn thống trị toàn cầu, hoặc đang âm mưu, nhưng ở đây chúng ta chỉ nói riêng về Việt Nam. Đảng CSVN ôm mối nợ lớn với TQ do chiến tranh VN, sau tháng 4-75 là thời hạn phải trả nợ. Không những vậy, đảng CSVN xem TQ là Sư Phụ, là Quan Thầy từ lâu rồi. Nô lệ phải tuân lệnh quan thầy. Đây là cơ hội TQ lợi dụng thuê đất dài hạn ở vùng cao nguyên VN, đem cả chục ngàn dân TQ tống đói vào làm lao động cho họ. Mười năm sau, đám dân lao động này sẽ sinh con đẻ cháu, đương nhiên sẽ thành lập huyện, tỉnh của TQ ngay trong lòng đất mẹ của chúng ta. TQ đã gây hiểm họa cho môi trường vùng Cao Nguyên Trung Phần VN, đã thực hiện hai đồ án Bauxite, chiết xuất nhôm kềm từ chất bauxite ô nhiễm độc hại cho nguồn nước ngầm dưới đất. Một số hiểm họa khác: TQ đã kiểm soát hầu hết vùng rừng ven biên giới phía Bắc VN để dễ dàng buôn lậu. Ngoài biển thì hải quân TQ tuần tra sâu vào hải phận VN, ngang nhiên đánh đuổi ngư dân Việt, xâm chiếm nhiều đảo Biển Đông, kể cả Hoàng Sa, Trường Sa, thách thức chủ quyền các đảo của Nhật Bản và Phi Luật Tân. Năm 2014, TQ đưa dàn khoan dầu 981 vào vùng này, do áp lực quốc tế mới kéo về lại TQ. Đầu tháng 4 này, 4 thượng nghị sĩ Hoa Kỳ đã cảnh báo chính phủ về việc TQ đang gia tăng xây dựng căn cứ quân sự trong các đảo vùng này. Những thách đố trên đây cho thấy TQ không chỉ là hiểm họa lớn cho tương lai dân Việt mà còn là một hiểm họa cho thế giới.

Bảo tồn văn hóa Việt Nam. Văn hóa còn, đất nước còn. Các con cần giữ gìn phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc nhưng không câu nệ những hủ tục làm ngăn cản sự tiến bộ.

Tưởng nhớ tổ tiên, ông bà là việc nên làm. Cần cho các con các cháu biết về những ngày giỗ, ngày tưởng niệm lớn của anh hùng dân tộc như Giỗ Tổ Hùng Vương, Hai Bà Trưng, Đức Thánh Trần Hưng Đạo, Chiến Thắng Đống Đa, đánh đuổi quân Tàu xâm lăng lúc xưa. Nên cho các con cháu tham dự những ngày Tết âm lịch, Tết Trung Thu...

Các con cần đơn giản các tục lệ cưới hỏi, tang ma, cúng giỗ ông bà cha mẹ, không quá rườm rà làm hao phí tiền bạc, để dành tiền đầu tư vào việc giáo dục cho các con cháu, làm việc thiện, giúp ích xã hội và quê hương.

Mình là người Việt, các con các cháu, ít nhất cần phải nói được tiếng Việt. Một vài giờ tiếng Việt vào cuối tuần ở trung tâm Việt ngữ với các thầy cô giáo tận tâm chưa đủ để các cháu khá hơn, nhưng dầu sao hiện một số trường Đại Học nay đã có các lớp Việt ngữ, nên cho các cháu ghi danh vào học. Cuộc sống nơi xứ người thật rất khó cho con cháu nói hay viết Việt ngữ. Tùy hoàn cảnh mà cố gắng tối đa nhưng đừng ép quá sức, chúng sẽ chịu không nổi. Ngoài ra còn thể thao, âm nhạc, thú tiêu khiển lành mạnh... phải để cho chúng thông minh khôn

ngoan tự nhiên, đừng biến đứa trẻ thành "cái máy học"! Các cháu sẽ phải vươn lên ở đất nước này, cần phải chuẩn bị cho chúng sống thích hợp sống thoải mái với môi trường tại đây.

Đối với ba mẹ, con người sinh ra phải già, yếu, bệnh, rồi sẽ ra đi. Đó là quy luật tự nhiên. Đến ngày ấy, các con hãy tổ chức tang lễ trang nghiêm nhưng đơn giản, tùy theo quan niệm khác nhau. Con người từ cát bụi nay trở về cát bụi, thay vì tốn phí tiền bạc quá nhiều, các con nên tiết kiệm để đóng góp vào việc có ích lợi chung.

Một chi tiết cuối cùng, chẳng may nếu ba mẹ ngã bệnh và phải chịu một "đời sống thực vật" (vegetative state) các con hãy can đảm chọn giải pháp tự nhiên, đừng kéo dài một cách vô ích chỉ gây khổ cực cho mọi người và tốn kém cho xã hội.

Các con thân yêu,

Các con hãy đọc và suy nghĩ kỹ thư này, cố gắng thực hiện những lời khuyên dặn của ba mẹ. Ba mẹ cảm ơn các con đã luôn luôn tận tâm săn sóc ba mẹ từ bao nhiêu năm nay, đã lo toan đầy đủ để cho ba mẹ được thoải mái, vui hưởng tuổi già.

Hôn các con của ba mẹ! Hôn các con, các cháu thật lâu!
Ba mẹ của các con. Ông Bà của các cháu.

(Cập nhật, để tưởng niệm ngày Quốc Hận 30/4, và tóm lược phỏng theo tâm thư của GS Nguyễn Văn Phú (xin đọc tại link này: <http://www.vietnam.ca/thu-cua-ong-nguyen-van-phu-cuu-giao-su-viet-cho-con-chau/>). Và xin đính kèm bài viết bằng Anh Ngữ, dài và nhiều chi tiết hơn để con cháu hiểu rõ lý do tỵ nạn cộng sản. Quý thân hữu có quyền dùng để gởi cho con cháu mình, có quyền thêm bớt tùy hoàn cảnh riêng của mình. ĐXSon)
